



คำร้องการปฏิบัติราชการ
สถาบันการแพทย์แผนไทย
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. คำร้องระหว่าง

นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์	รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก	ผู้รับคำร้อง
และ		
นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์	ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย	ผู้ทำคำร้อง

๒. คำร้องนี้เป็นคำร้องสองฝ่าย สัญญาร่วมกันและใช้สำหรับกรอบระยะเวลาประเมินรอบ ๙ เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
๓. รายละเอียดของคำร้อง ได้แก่ กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน เกณฑ์การประเมิน ตัวชี้วัด น้ำหนัก และค่าเป้าหมายตามคำร้องการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสถาบันการแพทย์แผนไทย และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบ ท้ายคำร้องนี้
๔. ข้าพเจ้า นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ในฐานะ ผู้บังคับบัญชาของ นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ได้พิจารณาและ เห็นชอบกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายและน้ำหนัก รวมถึงเกณฑ์การ ประเมิน และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่กำหนดในเอกสารประกอบท้ายคำร้องนี้ และข้าพเจ้ายินดีจะให้ คำแนะนำ กำกับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการ สถาบันการแพทย์แผนไทย ให้เป็นไปตามคำร้องที่จัดทำขึ้นนี้

๒ / ๕. ข้าพเจ้า นายขวัญชัย

๒

๕. ข้าพเจ้า นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย ได้ให้ความสนใจคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตามข้อ ๓ แล้ว และขอให้คำรับรองกับรองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตามเป้าหมายของตัวชี้วัดแต่ละตัวในระดับเป้าหมายขั้นสูง เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนตามที่ให้คำรับรองไว้
๖. ข้าพเจ้า นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย รับทราบและจะดำรงรักษาไว้ซึ่งการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ วัฒนธรรมองค์กร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (I AM DTAM) และแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
๗. ผู้รับคำรับรองและผู้ทำคำรับรอง ได้เข้าใจในคำรับรองการปฏิบัติราชการและเห็นพ้องกันแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญ

ผู้รับคำรับรอง



(นายปราโมทย์ เสถียรรัตน์)

รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ผู้ทำคำรับรอง



(นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์)

ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

พยาน



(นางอัมพร เบนจพลพิทักษ์)

รักษาราชการแทน

อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทย

และการแพทย์ทางเลือก

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

รายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สถาบันการแพทย์แผนไทย

ประเด็นการประเมินผล การปฏิบัติราชการ	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	เป้าหมาย (ขั้นมาตรฐาน)
ตัวชี้วัดหน่วยงาน			
การประเมิน ประสิทธิผลการ ดำเนินงาน (Performance Base)	๑. จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ร่วมจัดบริการ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก	๒๐	จำนวน ๕๐ แห่ง
	๒. ร้อยละของโรงงานผลิตยาสมุนไพรใน โรงพยาบาลของรัฐที่ครบการต่ออายุและสมัคร ใจเข้าร่วมการต่ออายุ ได้รับการประเมินต่ออายุ การรับรองมาตรฐาน GMP	๑๕	ร้อยละ ๖๐ ของโรงงานที่ สมัครเข้ารับการประเมินผ่าน การต่ออายุ
	๓. จำนวนข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยา ไทย	๑๕	มีข้อมูลมาตรฐานการเตรียม เครื่องยาไทย จำนวน ๑๕ รายการ
	๔. จำนวนรายการมโนกราฟตำรับยาแผนไทย สำหรับนำไปใช้ประกอบการขึ้นทะเบียน ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	๑๐	มีรายการมโนกราฟที่ผ่าน การพิจารณาของคณะ กรรมการฯ จำนวน ๕ ตำรับ
	๕. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการ ท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย	๑๐	ผู้ประกอบการได้รับการ พัฒนา ๕๐ แห่ง
	รวม		๗๐
ตัวชี้วัดร่วม			
การประเมินศักยภาพ การดำเนินงาน (Potential Base)	๑. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ ตามแผนรายจ่ายงบประมาณรายไตรมาสของ หน่วยงาน	๘	ร้อยละ ๘๐ - ๘๙.๙๙
	๒. ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	๘	- เว็บไซต์มีอย่างน้อย ๖ องค์ประกอบ - อัปเดตเว็บไซต์ ๑ ครั้งต่อไตรมาส
	๓. ระดับความสำเร็จการประเมินดัชนีมวลกาย (BMI) ของบุคลากรภายในหน่วยงาน	๘	- ครบถ้วน/ไม่ทันเวลา ไม่ครบถ้วน/ทันเวลา - ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ ๔๐ - น้ำหนักดีขึ้น ร้อยละ ๗๕
	๔. ระดับความสำเร็จของการประเมินความ พึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้รับบริการและ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อภารกิจหลักของหน่วยงาน	๖	มีผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึง พอใจฯ ร้อยละ ๗๕ - ๘๙.๙๙
	รวม		๓๐



ตัวชี้วัดหน่วยงาน

สถาบันการแพทย์แผนไทย

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง ตัวชี้วัดใหม่ ตัวชี้วัดเดิม

ตัวชี้วัดที่ ๑ : จำนวนหน่วยบริการปฐมภูมิที่ร่วมจัดบริการการแพทย์แผนไทยและ การแพทย์ทางเลือก หน่วยวัด : จำนวน (แห่ง)	น้ำหนัก ร้อยละ ๒๐
--	----------------------

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :

เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
แผนงาน/โครงการ การพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานในหน่วยบริการปฐมภูมิ

คำอธิบาย :

หน่วยบริการปฐมภูมิ หมายถึง หน่วยบริการหรือเครือข่ายหน่วยบริการ ที่ขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการ
สุขภาพระดับปฐมภูมิหรือเครือข่ายบริการสุขภาพปฐมภูมิ

ร่วมจัดบริการ หมายถึง หน่วยบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์แผนไทยปฏิบัติงานและร่วมให้บริการการแพทย์แผน
ไทย หรือร่วมให้บริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

บริการการแพทย์แผนไทย หมายถึง กระบวนการทางการแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย บำบัด รักษา
หรือป้องกันโรค หรือส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของมนุษย์หรือสัตว์ การผดุงครรภ์ การนวดไทย และให้หมายความ
รวมถึงการเตรียมการผลิตยาแผนไทย และการประดิษฐ์อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ ทั้งนี้โดยอาศัยความรู้
หรือตำราที่ได้สืบทอดและพัฒนาสืบต่อกันมา

บริการการแพทย์ทางเลือก หมายถึง การแพทย์อื่นที่ไม่ใช่การแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย
การแพทย์พื้นบ้าน เช่น สมุนไพรบำบัด โยคะบำบัด เป็นต้น

รายละเอียดการดำเนินงาน :

๑. รับสมัครหน่วยบริการปฐมภูมิเข้าร่วมโครงการ
๒. วิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ
๓. ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบูรณาการการแพทย์แผนไทยในระบบสุขภาพปฐมภูมิ
๔. ประชุมคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยด้านปฐมภูมิและเวชศาสตร์ครอบครัว
๕. ประชุมเชิงปฏิบัติการฟื้นฟูความรู้วิชาการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิ ผ่านระบบสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E -Meeting : Zoom Cloud Meeting)
๖. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์/เอกสารวิชาการ/สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สนับสนุนหน่วยบริการปฐมภูมิ
๗. เยี่ยมเสริมพลังหน่วยบริการปฐมภูมิ/ให้คำปรึกษาผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ขอบเขตการประเมิน : ประเมินจากหน่วยบริการที่ร่วมจัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

สถานการณ์ :

การร่วมจัดบริการการแพทย์แผนไทยในหน่วยบริการปฐมภูมิเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ โดย
มีการนำร่องร่วมจัดบริการ เขตละ ๑ แห่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ มีการร่วมจัดบริการการแพทย์แผนไทยและ
การแพทย์ทางเลือก ในหน่วยบริการปฐมภูมิ จำนวน ๓๓ แห่ง

ข้อมูลพื้นฐาน :

ปีงบประมาณ	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
ผลการดำเนินงาน	-	-	-	๑๒	๓๓

แผนระยะยาว / Road Map :

ปีงบประมาณ	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘
ค่าเป้าหมาย	๕๐	-	-	-	-

เกณฑ์การประเมิน :

เป้าหมาย	ค่าคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นต้น	๕๐	จำนวน ๔๐ แห่ง
ขั้นมาตรฐาน	๗๕	จำนวน ๕๐ แห่ง
ขั้นสูง	๑๐๐	จำนวน ๖๐ แห่ง

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :

ไตรมาส	เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success)	แหล่งข้อมูล (เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน)
๑ (๓ เดือน) (๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๓)	- มีรายชื่อหน่วยบริการปฐมภูมิที่สมัครเข้าร่วม จัดบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกในหน่วยบริการปฐมภูมิ	- รายชื่อหน่วยบริการฯ ที่สมัครเข้า ร่วมจัดบริการฯ
๒ (๖ เดือน) (๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	- มีการเข้าสู่กระบวนการร่วมจัดบริการ การแพทย์แผนไทยหรือการแพทย์ ทางเลือกในหน่วยบริการปฐมภูมิ เช่น ประชุม ชี้แจงให้คำปรึกษาพื้นที่ เป็นต้น	- สรุปรายงานการประชุม/ทะเบียน หน่วยบริการที่ได้รับคำปรึกษา ติดต่อประสานงานเพื่อการ พัฒนาการร่วมจัดบริการฯ
๓ (๙ เดือน) (๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	- มีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยด้านปฐมภูมิและ เวชศาสตร์ครอบครัว (สำหรับใช้เป็นเครื่องมือ พัฒนาแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในหน่วย บริการปฐมภูมิ) - มีจังหวัดที่ร่วมจัดบริการการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ในหน่วยบริการปฐม ภูมิ จำนวน ๖๐ แห่ง	- หลักสูตร/(ร่าง)หลักสูตร - รายชื่อหน่วยบริการฯ ที่ร่วม จัดบริการ

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานส่งเสริมบริการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินงานของกลุ่มงานส่งเสริมบริการแพทย์แผนไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับ : ประชาชนในชุมชนเข้าถึงการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก ที่มีคุณภาพ



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Department of Thai Medicine and Alternative Medicine

คำรับรองการปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้กำกับตัวชี้วัด :	นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย	หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๐๐
ผู้จัดเก็บข้อมูล :	๑. นางอัจฉรา เชียงทอง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐๒๖๑๔
	๒. นางสาวแสงเพ็ชร ภู่ม่า นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ ๒๖๑๔
	๓. นางสาวอุบลรัตน์ มโนศิลป์ แพทย์แผนไทยชำนาญการ	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒ ๕๙๐ ๒๖๑๔

ตัวชี้วัดหน่วยงาน
สถาบันการแพทย์แผนไทย

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง ตัวชี้วัดใหม่ ตัวชี้วัดเดิม

ตัวชี้วัดที่ ๒ : ร้อยละของโรงงานผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐที่ครบการต่ออายุ และสมัครใจเข้าร่วมการต่ออายุ ได้รับการประเมินต่ออายุการรับรองมาตรฐาน GMP หน่วยวัด : ร้อยละ	น้ำหนัก ร้อยละ ๑๕
--	----------------------

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ บริการเป็นเลิศ (Service Excellence) แผนงาน/โครงการ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน
--

คำอธิบาย : โรงงานผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐที่ได้มาตรฐาน GMP หมายถึง โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงงานผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐที่ได้มาตรฐาน GMP ที่หมดอายุการรับรอง หมายถึง โรงพยาบาลที่เคยเข้าร่วมโครงการพัฒนาการผลิตยาและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP แต่การรับรองหมดอายุลงแล้ว และสมัครเข้าร่วมการประเมินเพื่อต่ออายุการรับรอง รายละเอียดการดำเนินงาน : ๑. การอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันกัญชาให้กับโรงพยาบาล WHO-GMP ๒. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การคำนวณต้นทุนการผลิตยาสมุนไพรและตำรับยากัญชาในโรงพยาบาลของรัฐ ๓. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบกระบวนการรับรองการผลิตยาสมุนไพรและตำรับยากัญชาตามมาตรฐาน WHO GMP ๔. การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการผลิตยาสมุนไพรและตำรับยากัญชา Demand Supply Matching ให้มีประสิทธิภาพ ๕. การติดตามการดำเนินงานพัฒนาการผลิตยาสมุนไพร ตำรับยากัญชาและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามมาตรฐาน GMP ๖. การออกตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ ๗. ประชุมพิจารณาผลการตรวจประเมินสถานที่ผลิตยาสมุนไพรและตำรับยากัญชา ๘. การจัดทำโล่เชิดชูเกียรติและเกียรติบัตรเพื่อมอบให้กับโรงพยาบาลที่ผ่านมาตรฐาน GMP ขอบเขตการประเมิน : ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำหนด โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
--

สถานการณ์ : กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้ยาสมุนไพรต่อผู้บริโภค จึงได้พัฒนาการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐให้มีมาตรฐาน โดยยกระดับมาตรฐานการผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการผลิตยาจากสมุนไพรขององค์การอนามัยโลก WHO GMP และส่งเสริมให้มีการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ในปี ๒๕๖๔ มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐที่ได้มาตรฐาน GMP เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๔๔ แห่ง การรับรองมีระยะเวลา ๓ ปี โดยในปี ๒๕๖๔ มีโรงงานผลิตยาสมุนไพรในโรงพยาบาลของรัฐที่เคยได้รับรองมาตรฐาน GMP แต่การรับรองหมดอายุแล้ว จำนวน ๑๘ แห่ง และ

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกได้กำหนดเป้าหมายการต่ออายุการรับรองของโรงงานผลิตยาสมุนไพร
ที่สมัครเข้าร่วมการต่ออายุไว้ที่ร้อยละ ๗๐ ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มีโรงพยาบาลสมัครใจต่ออายุการรับรองของ
โรงงานผลิตยาสมุนไพรตามมาตรฐาน WHO GMP แล้ว จำนวน ๗ แห่ง

สูตรคำนวณ : $\frac{\text{จำนวนโรงงานที่ผ่านการต่ออายุ}}{\text{จำนวนโรงงานที่สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อต่ออายุ}} \times 100 = 70$

ข้อมูลพื้นฐาน :

ปีงบประมาณ	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
ผลการดำเนินงาน	-	๑ แห่ง	๓ แห่ง	๑ แห่ง	๗ แห่ง

แผนระยะยาว / Road Map :

ปีงบประมาณ	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘
ค่าเป้าหมาย	ร้อยละ ๖๐	-	-	-	-

เกณฑ์การประเมิน :

เป้าหมาย	ค่าคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นต้น	๕๐	ร้อยละ ๕๐ ของโรงงานที่สมัครเข้ารับการประเมินผ่านการต่ออายุ
ขั้นมาตรฐาน	๗๕	ร้อยละ ๖๐ ของโรงงานที่สมัครเข้ารับการประเมินผ่านการต่ออายุ
ขั้นสูง	๑๐๐	ร้อยละ ๗๐ ของโรงงานที่สมัครเข้ารับการประเมินผ่านการต่ออายุ

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :

ไตรมาส	เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success)	แหล่งข้อมูล (เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน)
๑ (๓ เดือน) (๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๓)	มีโรงงานที่ใบรับรองหมดอายุสมัครเข้ารับการประเมินเพื่อต่ออายุ	- รายชื่อโรงงานที่สมัครเข้ารับการประเมินเพื่อต่ออายุ
๒ (๖ เดือน) (๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	มีการออกตรวจประเมินมาตรฐานโรงพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมการประเมินฯ	- หนังสืออนุมัติไปราชการ - ภาพถ่ายการตรวจประเมิน
๓ (๙ เดือน) (๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	ร้อยละ ๗๐ ของโรงงานที่สมัครเข้ารับการประเมินผ่านการต่ออายุ	- สรุปประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงานฯ - รายชื่อโรงงานที่ผ่านการต่ออายุ

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพมาตรฐานด้านบริการการแพทย์แผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จากการลงพื้นที่เก็บข้อมูล / จากผู้เชี่ยวชาญและคณะกรรมการ, คณะทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ประโยชน์ที่จะได้รับ : รพศ./รพท./รพช./รพ.สต. ทุกแห่ง ได้ใช้ยาสมุนไพรที่มีคุณภาพ

ผู้กำกับตัวชี้วัด : นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์	หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๐๐
ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย	
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางอัจฉรา เชียงทอง	หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๑๔
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ	
๒. นางสาวธรีตา จันทร์หอม	หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๑๔
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ	
๓. นางสาวชลธิชา บุญมีโชติ	หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๙๐ ๒๖๑๔
เภสัชกรปฏิบัติการ	



ตัวชี้วัดหน่วยงาน
สถาบันการแพทย์แผนไทย

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง ตัวชี้วัดใหม่ ตัวชี้วัดเดิม

ตัวชี้วัดที่ ๓ : จำนวนข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย หน่วยวัด : จำนวน (รายการ)	น้ำหนัก ร้อยละ ๑๕
---	----------------------

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :
เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นเลิศ
(Competitiveness Excellence)
แผนงาน/โครงการ จัดการองค์ความรู้เครื่องยาไทยและตำรับยาแผนไทย

คำอธิบาย :

ข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย หมายถึง วิธีการเตรียมเครื่องยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทยที่ได้จัดทำขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

รายละเอียดการดำเนินงาน :

- ๑) ทบทวนข้อมูลเครื่องยาไทยจากตำราอ้างอิงสมุนไพรไทย เพื่อรวบรวมข้อมูล หัวข้อหรือประเด็นข้อมูลเครื่องยาไทยที่ยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
- ๒) จัดทำข้อมูลการเตรียมเครื่องยา เริ่มตั้งแต่วิธีการเก็บเกี่ยว วิธีการแปรรูปเบื้องต้น วิธีการเตรียมแบบเฉพาะ วิธีการเก็บรักษาเครื่องยาให้คงคุณภาพ การเตรียมเครื่องยาสำหรับปรุงยาและหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบเครื่องยา
- ๓) จัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ โดยคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิต อาจารย์แพทย์แผนไทย หมอพื้นบ้าน เพื่อพิจารณาข้อมูลวิธีการเตรียมเครื่องยาไทยและหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบเครื่องยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย
- ๔) ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปข้อกำหนดการจัดทำข้อมูล จัดทำตัวอย่างเครื่องยาตามมติคณะทำงาน และพิจารณาข้อมูลวิธีการเตรียมเครื่องยาที่ดำเนินการตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบเครื่องยา
- ๕) ติดตาม สังเกตการณ์การแปรรูปสมุนไพรตามข้อกำหนด รวบรวมข้อมูล รูปภาพ หรือวิดีโอการเตรียมเครื่องยาไทย จัดทำเป็นคู่มือเพิ่มเติมตำราอ้างอิงสมุนไพรไทย ว่าด้วยมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย
- ๖) สรุปผลการดำเนินโครงการ และรายงานผล

ขอบเขตการประเมิน : เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔

สถานการณ์ :

เครื่องยาสมุนไพรที่มีการใช้หรือจำหน่ายในปัจจุบันบางชนิดต้องมีการเตรียมเฉพาะเป็นพิเศษ เพื่อให้ได้มาซึ่งเครื่องยาที่ถูกต้องตามหลักเภสัชกรรมไทย ส่วนใหญ่ความรู้และเทคนิคในการแปรรูปสมุนไพรให้ได้เครื่องยาที่ดี ที่เหมาะสมเหล่านี้หมอยาผู้มีความรู้ความชำนาญ ไม่ได้เผยแพร่วิธีการเตรียมที่ถูกต้องส่งผลให้วัตถุดิบสมุนไพรบางชนิดที่มีจำหน่ายในท้องตลาดส่วนใหญ่มีคุณภาพไม่ดี เมื่อนำไปใช้ปรุงยาทำให้ยาไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร สร้างผลลบต่อความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของยาสมุนไพร



ข้อมูลพื้นฐาน :

ปีงบประมาณ	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
ผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	๕

แผนระยะยาว / Road Map :

ปีงบประมาณ	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘
ค่าเป้าหมาย	๑๕	-	-	-	-

เกณฑ์การประเมิน :

เป้าหมาย	ค่าคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นต้น	๕๐	มีข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย จำนวน ๑๓ รายการ
ขั้นมาตรฐาน	๗๕	มีข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย จำนวน ๑๕ รายการ
ขั้นสูง	๑๐๐	มีข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย จำนวน ๑๗ รายการ

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :

ไตรมาส	เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success)	แหล่งข้อมูล (เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน)
๑ (๓ เดือน) (๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๓)	มีรายชื่อเครื่องยาไทยเพื่อใช้ในการจัดทำข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย	- รายชื่อเครื่องยาไทย
๒ (๖ เดือน) (๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	มีการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญ เพื่อพิจารณาข้อมูลวิธีการเตรียมเครื่องยาไทยและหลักเกณฑ์การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบเครื่องยาตามองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย	- สรุปการประชุม - ภาพถ่ายการประชุม
๓ (๙ เดือน) (๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	มีข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย จำนวน ๑๗ รายการ	- รายชื่อข้อมูลมาตรฐานการเตรียมเครื่องยาไทย

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานวิชาการเภสัชกรรมแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : เก็บข้อมูลจากรายงานผลของสถาบันการแพทย์แผนไทย

ประโยชน์ที่จะได้รับ : ผู้ประกอบการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องยาไทย ส่งผลให้สามารถขอขึ้นทะเบียนตำรับยาแผนไทยได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

ผู้กำกับตัวชี้วัด : นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์
ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย
หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๒๖๐๐

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางมาลา สร้อยสำโรง
แพทย์แผนไทยชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๕๐-๒๖๐๘

๒. นายศุภจิต แพ้จ้อย
นักวิชาการสาธารณสุข
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๕๐-๒๖๐๘

๓. นางสาวกัญญ์วรา ทวีศรี
แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ
หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๕๕๐-๒๖๐๘

ตัวชี้วัดหน่วยงาน
สถาบันการแพทย์แผนไทย

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง ตัวชี้วัดใหม่ ตัวชี้วัดเดิม

ตัวชี้วัดที่ ๔ : จำนวนรายการมอโนกราฟตำรับยาแผนไทยสำหรับนำไปใช้ประกอบการ ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร หน่วยวัด : จำนวน (ตำรับ)	น้ำหนัก ร้อยละ ๑๐
--	----------------------

ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ : เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นเลิศ (Competitiveness Excellence) แผนงาน/โครงการ จัดการองค์ความรู้เครื่องยาไทยและตำรับยาแผนไทย

คำอธิบาย : มอโนกราฟยาตำรับ หมายถึง ข้อมูลรายละเอียดของตำรับยา ประกอบด้วยข้อมูลด้านประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพเพื่อนำไปใช้สำหรับประกอบการขึ้นทะเบียนยาจากสมุนไพร รายละเอียดการดำเนินงาน : ๑. จัดประชุมร่วมระหว่างคณะอำนาจการ/กรรมการ กรมการแพทย์แผนไทยฯ สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ที่เพิ่มเติม จากหลักเกณฑ์เดิม และการประกาศบังคับใช้ต่อไป ๒. จัดหาบริการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย เกษษกรรรม สืบค้น รวบรวม และวิเคราะห์ ข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับตำรับยาแผนไทยที่จะจัดทำ Positive Lists เพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะทำงานฯ/ คณะ อำนาจการฯ ๓. จัดประชุมคณะอำนาจการ/คณะกรรมการ เพื่อพิจารณาข้อมูลประกอบการจัดทำ Positive Lists ๔. จัดซื้อ/จัดหาวัตถุดิบสมุนไพร ที่ใช้ในการตั้งตำรับยาแผนไทย ให้กับคณะผู้เชี่ยวชาญตั้งสูตรตำรับยา แผนไทยมาตรฐาน ๕. จัดหาวิเคราะห์หรือวิจัยการตั้งสูตรตำรับยาแผนไทยมาตรฐาน ในรูปแบบยาเม็ดและยาลูกกลอน ๖. รวบรวมข้อมูลรายการมอโนกราฟตำรับยาแผนไทยทั้งหมดรายตำรับ ส่งให้กับสำนักงาน คณะกรรมการอาหารและยา ขอบเขตการประเมิน : ประเมินตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการฯ ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือกกำหนด โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔
--

สถานการณ์ : ปัจจุบันแนวโน้มการผลิตผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น แต่ยังมีข้อจำกัดและปัญหา ต่างๆ ในการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ ทางเลือก มีความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และมีนโยบายให้สถาบันการแพทย์แผนไทย จัดทำข้อมูลวิชาการเกี่ยวกับมอโนกราฟของตำรับยาแผนไทย (Positive Lists) ซึ่งประกอบด้วยข้อมูลด้าน ประสิทธิภาพ ปลอดภัย และการควบคุมคุณภาพ เพื่อให้สามารถดำเนินการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
--



กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
Ministry of Public Health, Thailand

ข้อ 60-90 กง

คำรับรองการปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูลพื้นฐาน :

ปีงบประมาณ	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
ผลการดำเนินงาน	-	-	-	๒๗	๑๙

แผนระยะยาว / Road Map :

ปีงบประมาณ	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘
ค่าเป้าหมาย	๕	๕	๕	๕	๕

เกณฑ์การประเมิน :

เป้าหมาย	ค่าคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นต้น	๕๐	มีรายการมโนกราฟที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำนวน ๓ ตำรับ
ขั้นมาตรฐาน	๗๕	มีรายการมโนกราฟที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำนวน ๕ ตำรับ
ขั้นสูง	๑๐๐	มีรายการมโนกราฟที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการฯ จำนวน ๗ ตำรับ

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :

ไตรมาส	เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success)	แหล่งข้อมูล (เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน)
๑ (๓ เดือน) (๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๓)	จัดเตรียมข้อมูลร่างมโนกราฟ เพื่อเตรียม นำเสนอต่อคณะกรรมการฯ	- สรุปการประชุมของคณะกรรมการฯ
๒ (๖ เดือน) (๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	มีรายการมโนกราฟที่ผ่านการพิจารณาของคณะ กรรมการฯ จำนวน ๓ ตำรับ	- สรุปการประชุมของคณะกรรมการฯ/ ข้อมูลมโนกราฟรายตำรับ
๓ (๙ เดือน) (๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	มีรายการมโนกราฟที่ผ่านการพิจารณาของคณะ กรรมการฯ จำนวน ๕ ตำรับ	- สรุปการประชุมของคณะกรรมการฯ/ ข้อมูลมโนกราฟรายตำรับ

แหล่งข้อมูล : กลุ่มงานสนับสนุนการขึ้นทะเบียนยาแผนไทย สถาบันการแพทย์แผนไทย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จากการประชุมคณะกรรมการฯ, คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ และจากการสัมภาษณ์ข้อมูล
เชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ประโยชน์ที่จะได้รับ :

- ผู้ประกอบการสามารถขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์สมุนไพร รูปแบบยาตำรับ ได้ภายใน ๑ วัน เพิ่มความรวดเร็วเป็น
อย่างมากในการขึ้นทะเบียน
- มีผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐานออกสู่ท้องตลาดเพิ่มมากขึ้น สามารถส่งออกและแข่งขันทางการตลาดใน
ต่างประเทศเพิ่มขึ้นได้
- ประชาชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่ได้มาตรฐาน

ผู้กำกับตัวชี้วัด : นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์

หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๒๖๐๐

ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย



คำรับรองการปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางสาวเกษราภรณ์ วงษ์พิมพ์ เภสัชกรชำนาญการ	หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๒๖๐๐
๒. นางสาวพิศพรณ วีระยิ่งยง เภสัชกรชำนาญการ	หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๒๖๐๐
๓. นางสาวชวีศา ประดิษฐ์อุกฤษฏ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๒๖๐๐
๔. นางสาวกรรวี กรวิศิษฎ์วาทีน แพทย์แผนไทย	หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๕๐ ๒๖๐๐

ตัวชี้วัดหน่วยงาน
สถาบันการแพทย์แผนไทย

ตัวชี้วัดต่อเนื่อง ตัวชี้วัดใหม่ ตัวชี้วัดเดิม

ตัวชี้วัดที่ ๕ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย หน่วยวัด : ระดับความสำเร็จ	น้ำหนัก ร้อยละ ๑๐
---	----------------------

<p>ความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ :</p> <p>เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติราชการของกรมฯ ยุทธศาสตร์ การสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นเลิศ (Competitiveness Excellence)</p> <p>แผนงาน/โครงการ ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครบวงจร</p>
--

<p>คำอธิบาย :</p> <p>ผู้ประกอบการ/สถานประกอบการ ได้แก่ ร้านอาหารไทย สถานประกอบการสปาไทย สถานพยาบาล</p> <p>การพัฒนาผู้ประกอบการ หมายถึง การส่งเสริม พัฒนาและต่อยอดการบริการให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ภายใต้อัตลักษณ์ของความเป็นไทย เน้นสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ</p> <p>รายละเอียดการดำเนินงาน :</p> <ol style="list-style-type: none">จัดประชุมคณะทำงานเตรียมความพร้อมการดำเนินงานแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทยจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน เพื่อจัดทำหลักสูตรสำหรับอบรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทยที่เป็นแกนกลาง โดยมีโปรแกรมสุขภาพที่น่าสนใจ ส่งเสริมภูมิปัญญาไทยดั้งเดิม เช่น การปรับสมดุลน้ำดี อาหารเป็นยา ฯลฯอบรมพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย ในพื้นที่เป้าหมาย (เมืองท่องเที่ยว)กำกับ ติดตาม ประเมินผล <p>ขอบเขตการประเมิน : ประเมินตามหลักเกณฑ์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกำหนด โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔</p>

<p>สถานการณ์ :</p> <p>ตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) กำหนดให้มีการดำเนินงานโดยมีประเด็นการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้ให้แก่ประเทศจากการท่องเที่ยว การพัฒนาต้นแบบของหน่วยบริการสุขภาพเพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ภายใต้อัตลักษณ์ของความเป็นไทย จึงเป็นแนวทางสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม ผ่านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย เพื่อให้เกิดความมั่งคั่งกับประเทศอย่างยั่งยืน</p> <p>กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นหน่วยงานแกนกลางในการพัฒนารูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนการบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล จึงได้ดำเนินการโครงการยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทยครบวงจร ผ่านการพัฒนาการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการท่องเที่ยว ให้เกิดความมั่งคั่งกับประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป</p>
--



คำรับรองการปฏิบัติราชการและคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ระดับหน่วยงาน
ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อมูลพื้นฐาน :

ปีงบประมาณ	๒๕๕๙	๒๕๖๐	๒๕๖๑	๒๕๖๒	๒๕๖๓
ผลการดำเนินงาน	-	-	-	-	-

แผนระยะยาว / Road Map :

ปีงบประมาณ	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗	๒๕๖๘
ค่าเป้าหมาย	ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา ๕๐ แห่ง	-	-	-	-

เกณฑ์การประเมิน :

เป้าหมาย	ค่าคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
ขั้นต้น	๕๐	มีหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย
ขั้นมาตรฐาน	๗๕	ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา ๕๐ แห่ง
ขั้นสูง	๑๐๐	ผู้ประกอบการที่ได้รับการพัฒนา ร้อยละ ๖๐ มีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานประกอบการ

เป้าหมายรายไตรมาส (Small Success) :

ไตรมาส	เกณฑ์/เป้าหมาย (Small Success)	แหล่งข้อมูล (เอกสาร/หลักฐาน/รายงาน)
๑ (๓ เดือน) (๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๓)	มีการประชาสัมพันธ์เนื้อหาหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการในงานเที่ยวเมืองไทย สุขภาพดี วิถีถิ่น ๒๐๒๐ ณ ลานเมืองชั้น G ลานสุขสยาม ไอคอนสยาม กรุงเทพมหานคร	- ภาพถ่ายการประชาสัมพันธ์ ✓
๒ (๖ เดือน) (๑ ม.ค. - ๓๑ มี.ค. ๖๔)	จัดประชุมคณะทำงาน/ผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำหลักสูตรพัฒนาผู้ประกอบการ	- รายงานการประชุม 4
๓ (๙ เดือน) (๑ เม.ย. - ๓๐ มิ.ย. ๖๔)	- มีการจัดอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ - มีผู้ประกอบการมีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานประกอบการ ร้อยละ ๖๐	- รายชื่อผู้ผ่านการอบรม - สรุปผลการประเมิน - ภาพถ่ายการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในสถานประกอบการ

แหล่งข้อมูล : งานแผนงาน สถาบันการแพทย์แผนไทย

วิธีการจัดเก็บข้อมูล : จากคณะกรรมการ, คณะทำงานผู้เชี่ยวชาญ และจากการสัมภาษณ์ข้อมูลเชิงลึกจากผู้ประกอบการ

ประโยชน์ที่จะได้รับ :

- ผู้ประกอบการร้านนวดไทย ร้านอาหารไทย สถานประกอบการสปาไทย และสถานพยาบาล ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-๑๙ ได้รับการเยียวยาและยกระดับการท่องเที่ยว ผ่านการอบรมพัฒนาผู้ประกอบการท่องเที่ยวสุขภาพวิถีไทย
- มีเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและผลิตภัณฑ์สมุนไพรในระดับพื้นที่อย่างมีคุณภาพ มาตรฐาน และเป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยว

ผู้กำกับตัวชี้วัด : นายขวัญชัย วิศิษฐานนท์ ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์แผนไทย	หมายเลขโทรศัพท์ ๐ ๒๕๔๐ ๒๖๐๐
ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นางธัญชนก ทิรัญรักษ์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๒๒๘๔ ๖๙๑๔
๒. นางสาวเบญญาภา รอดจิตต์ แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๘๕๕๒ ๖๕๕๑
๓. นางสาวสุนิสา พรหมสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๗๕๔๔ ๖๘๖๔
๔. นางดวงรัก กาญจนนุกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๖๙๕๙ ๘๙๗๘
๕. นางสาวณัตติยา ไกรทรัพย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙ ๒๕๐๙ ๑๖๕๓